



ที่ ศธ ๐๔๑๑๔/ว ๔๖๓

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
ถนนวิจิตรสุรการ อำเภอเมืองสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร ๘๙๐๐๐

๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑

เรื่อง การจัดกิจกรรมสร้างการรับรู้ ความตระหนักรู้ด้านความปลอดภัยทางถนนให้แก่เด็กและเยาวชน
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศจังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง วาระจังหวัดสมุทรสาครว่าด้วยการป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนน

ด้วยคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ได้มีการประชุมสรุปผลการ
ดำเนินงานรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน
๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ อาคาร ๓ ชั้น ๕ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งที่ประชุม
ได้มีกำหนดแนวทางการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและมอบนโยบายผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล เพื่อให้
จังหวัดพิจารณาดำเนินการ โดยมีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ คือ ให้ประสานสถาบันการศึกษาใน
พื้นที่ทุกแห่งเพื่อจัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ ความตระหนักรู้ด้านความปลอดภัยทางถนนให้แก่เด็กและเยาวชน
ทั้งการศึกษาในระบบและนอกระบบทุกระดับชั้น เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกด้านความปลอดภัยการใช้รถใช้ถนนจน
เป็นวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน ตามวาระจังหวัดสมุทรสาครว่าด้วยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ขอให้สถานศึกษาในสังกัดได้
จัดกิจกรรมสร้างการรับรู้ ความตระหนักรู้ด้านความปลอดภัยทางถนนให้แก่เด็กและเยาวชน เพื่อขับเคลื่อนการ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ตามวาระจังหวัดสมุทรสาคร ตามความเหมาะสม และเมื่อได้ดำเนินการจัด
กิจกรรมดังกล่าวแล้ว ให้รายงานภาพถ่ายการจัดกิจกรรมให้ทราบด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายมารุต อุปนิสากร)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

โทร.๐๙๕ ๖๗๐๐๐๗๙



ประกาศจังหวัดมุกดาหาร

เรื่อง “วาระจังหวัดมุกดาหารว่าด้วยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน”

ด้วยคณะกรรมการนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ ได้มีมติประชุม เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ ให้ทุกจังหวัดดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างจริงจัง เพื่อลด ความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมทันต่อสถานการณ์ โดยใช้ศูนย์ อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัด (สปถ.จังหวัด) เป็นกลไกในการดำเนินการ ควบคุมและกำกับ การดำเนินการและให้นำนโยบายประชารัฐมาเป็นแนวทางในการดำเนินการ

ดังนั้น เพื่อให้การขับเคลื่อนวาระจังหวัด ๓๖ กิจกรรม ๓๖ ปีจังหวัดมุกดาหาร เป็นไปอย่าง มีประสิทธิภาพและบังเกิดผลสัมฤทธิ์ และสอดคล้องนโยบายรัฐบาลที่กำหนดให้การป้องกันและลดอุบัติเหตุ ทางถนนเป็นวาระแห่งชาติ จังหวัดมุกดาหาร จึงให้ทุกภาคส่วนบูรณาการดำเนินการ ดังนี้

๑. ให้ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำ “มาตรการองค์กร” กำกับ บุคลากรในสังกัด ปฏิบัติตามกฎหมายจราจรและระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ในการใช้รถใช้ถนนตาม มาตรการ ๑๐ รสขม คือ ๑ ร. (ไม่ขับรถเร็วเกินกฎหมายกำหนด) ๒ ส. (ไม่ฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจร/ไม่ขับรถ ย้อนศร) ๓ ข. (คาดเข็มขัดนิรภัย/พกใบขับขี่/ไม่แข่งในที่คับขัน) ๔ ม. (เมาไม่ขับ/สวมหมวกนิรภัย/ไม่ดัดแปลง รถมอเตอร์ไซค์/ไม่ใช้มือถือขณะขับขี่) โดยให้เจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีจิตสำนึกรักความ ปลอดภัย เอื้อเฟื้อและมีน้ำใจต่อผู้ใช้รถใช้ถนน โดยถือปฏิบัติเป็นกิจวัตรประจำวันที่จะต้องปฏิบัติให้อยู่ในวิถี ชีวิตอย่างสม่ำเสมอและให้ทุกหน่วยงานควบคุมดูแลให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทำผิดตามมาตรการดังกล่าว

๒. ให้ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำหนดพื้นที่ของส่วนราชการเป็น พื้นที่สวมหมวกนิรภัยและบังคับใช้มาตรการ ๑๐ รสขม รวมทั้งใช้เป็นสถานที่เรียนรู้ในการใช้รถใช้ถนนของ เจ้าหน้าที่และประชาชนที่มาติดต่อราชการ

๓. ให้ทุกภาคส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งเสริมให้ความรู้ความ เข้าใจและเห็นความสำคัญในปัญหาอุบัติเหตุทางถนน โดยบรรจุไว้ในหลักสูตรและการจัดประชุมทุกครั้ง รวมทั้ง สนับสนุนด้านงบประมาณในการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างจริงจังและต่อเนื่องตลอดทั้งปี

๔. ให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ ดำเนินการให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๖ ในกรณีบุคลากรในสังกัดไม่ปฏิบัติตามกฎหมายจราจร/นโยบายความปลอดภัยทางถนน โดยให้ผู้บังคับบัญชา พิจารณาดำเนินการลงโทษทางวินัยต่อไป และให้เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัด หากมีบุคลากรภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กระทำผิดกฎหมายจราจรและตามมาตรการ ๑๐ รสขมดังกล่าว

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายไพฑูรย์ รักษ์ประเทส)
ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร